

Tung bừng đón tuổi 31, SHB dành hàng trăm nghìn quà tặng tri ân khách hàng

11:55 04/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Chào mừng kỷ niệm 31 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai hàng loạt chương trình tri ân khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thân thiết với hàng nghìn phần quà đặc biệt tổng giá trị lên tới 6 tỷ đồng.

Cơ hội nhận sổ tiết kiệm 310 triệu đồng

Cụ thể, từ nay đến hết 31/12/2024, khách hàng cá nhân khi mở mới sổ tiết kiệm truyền thống tại các quầy giao dịch của SHB tối thiểu từ 31 triệu đồng sẽ nhận được ngay một phần quà tương ứng bằng tiền mặt hoặc hiện vật như ô cầm tay, bộ cốc, áo mưa, bình nước...

Đặc biệt, ngay sau khi hoàn tất thủ tục mở sổ tiết kiệm truyền thống, trực tuyến, khách hàng sẽ được cấp một hoặc nhiều mã số dự thưởng để tham gia quay số cuối kỳ. Chủ nhân của những giải thưởng hấp dẫn sẽ được lựa chọn qua hình thức quay số trực tiếp tại Hội sở chính và livestream trên fanpage ngân hàng, trong đó: 01 giải Nhất là 01 sổ tiết kiệm trị giá 310 triệu đồng; 30 giải Nhì là 30 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 31 triệu đồng và 100 giải Ba, mỗi giải một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 3,1 triệu VNĐ.



Cảm ơn Bạn
đã cùng SHB vươn tầm,
suốt 31 năm

Tiết kiệm an tâm Nhận quà xứng tầm

- Hàng nghìn **quà tặng ngay**
- Quay thưởng cuối kỳ, tổng giá trị lên đến **1.55 tỷ đồng**



Áp dụng cho KHCN gửi tiết kiệm
từ ngày 01/11/2024 đến hết 31/12/2024



Tổng giá trị quà tặng quay thưởng cuối kỳ lên tới 1,55 tỷ đồng.

Mã dự thưởng sẽ được giao dịch viên thông báo trực tiếp và in trên phiếu dự thưởng chương trình khuyến mãi cho khách hàng ngay tại quầy. Với tài khoản tiết kiệm online mở trên kênh ngân hàng số, mã dự thưởng sẽ được thống kê, công bố trên website SHB (www.shb.com.vn), thông báo cho khách hàng bằng email hoặc thông báo trên ứng dụng Ngân hàng điện tử (SHB Mobile/SHB SAHA).

Một khách hàng có thể đồng thời nhận nhiều mã dự thưởng theo quy định để gia tăng cơ hội trúng thưởng. Trong vòng 07 ngày kể từ khi hệ thống xác định khách hàng trúng thưởng, SHB sẽ liên hệ với khách hàng qua số điện thoại, email đã đăng ký để thông báo trúng thưởng, địa điểm, thời gian, thủ tục nhận giải thưởng, đồng thời công bố danh sách khách hàng trúng thưởng trên website và các điểm giao dịch trên cả nước.

Ngoài ra, từ nay đến hết 31/01/2025, tất cả khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế SHB để thanh toán cho chuyến đi trên ứng dụng Xanh SM (car/bike) sẽ được giảm ngay 20.000 đồng cho các chuyến từ 40.000 đồng trở lên và giảm ngay 40.000 đồng cho các chuyến từ 100.000 đồng trở lên.

Đồng thời, Xanh SM cũng tặng E-voucher giảm giá trực tiếp 25.000 đồng cho các chuyến đi từ 40.000 đồng trở lên nếu khách hàng đặt xe đi và đến các điểm giao dịch SHB tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng từ nay đến hết ngày 04/01/2025.

Thêm vào đó, nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, chủ thẻ quốc tế của SHB lần đầu tải ứng dụng Xanh SM và sử dụng dịch vụ sẽ được tặng 01 lượt ưu đãi giảm giá trực tiếp 50% giá trị chuyến xe, tối đa 100.000 VNĐ. Mỗi khách hàng có thể đồng thời tham gia cả 3 chương trình để gia tăng cơ hội nhận ưu đãi.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Cùng với khách hàng cá nhân, nhóm khách hàng doanh nghiệp cũng sẽ được nhận nhiều ưu đãi. Đơn cử, doanh nghiệp lần đầu giao dịch tại SHB sẽ được miễn phí mở mới tài khoản số đẹp, tặng 01 Voucher giảm phí dịch vụ, lãi suất vay vốn trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng khi mở tài khoản số đẹp cùng tài khoản thanh toán hoặc sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác tại SHB.

Trong khi đó, với khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, bên cạnh được miễn phí mở tài khoản số đẹp, miễn phí quản lý khi đăng ký mới gói Combo tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được xét duyệt nâng hạn mức thấu chi không tài sản bảo đảm phê duyệt trước online.



Nhiều chính sách và ưu đãi hấp dẫn được SHB triển khai nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đại diện SHB cho biết, chuỗi chương trình khuyến mãi, ưu đãi, tặng quà lớn nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập chính là lời cảm ơn, tri ân đến toàn thể khách hàng và đối tác đã tin tưởng, ủng hộ SHB trong hơn 3 thập kỷ qua. Chính sự gắn kết mà khách hàng dành cho SHB đã tiếp thêm năng lượng và tạo cảm hứng đổi mới sáng tạo để các cán bộ nhân viên SHB phấn đấu, tận tâm hơn, trở thành “Người Bạn” thấu hiểu và luôn mang tới khách hàng dịch vụ và giải pháp tốt nhất, tiện lợi nhất, cùng những ưu đãi độc quyền dành tặng khách hàng.

SHB hiểu rằng, khi khách hàng chọn SHB là chọn một người bạn đồng hành, thấu hiểu, tin cậy để an tâm giao dịch và chinh phục những mục tiêu. Vì thế, SHB luôn không ngừng nỗ lực, cải thiện, chuyển đổi, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Đồng thời, Ngân hàng cũng tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân trên cả nước nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Thông điệp “người bạn có tâm, cùng bạn vươn tầm” ở tuổi 31 của SHB cũng mang ý nghĩa đó”, đại diện SHB khẳng định.

Sau 31 năm hình thành và phát triển, SHB đã vững vàng vị thế nhóm 5 ngân hàng tư nhân lớn

nhất Việt Nam với mạng lưới trải dài khắp các tỉnh thành. SHB nhiều năm thuộc nhóm 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report xếp hạng; đứng thứ 137 trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo bảng xếp hạng của Tạp chí Fortune.

Với vị thế của SHB tại thị trường trong nước và từng bước vươn tầm quốc tế, cùng sự tin nhiệm của người dân và đối tác, SHB sẽ tiếp tục kiên tâm với định hướng phát triển bền vững, liên tục đổi mới sáng tạo, cung cấp các sản phẩm, giải pháp tài chính hiện đại, tiện lợi, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đóng góp vào sự vươn mình của kinh tế xã hội của đất nước.

Để biết thêm các ưu đãi đặc biệt, khách hàng có thể liên hệ Hotline 24/7 *6688 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.

Xuyên suốt 31 năm phát triển, khởi nguồn từ tâm, SHB đã và đang nỗ lực, đồng hành, kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng, cổ đông và xã hội. SHB xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng, cổ đông đã luôn sát cánh, đồng hành qua hơn ba thập kỷ.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tung-bung-don-tuoi-31-shb-danh-hang-tram-nghin-qua-tang-tri-an-khach-hang>